
BORGARRÁÐ 2. maí 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins er varðar 
fasteignagjöld af Hafnartorgi - R19050016

Hversu háa upphæð er Reykjavíkurborg að fá greidda í fasteignagjöld af Hafnartorgi? Voru 
innviðagjöld innt að hendi til borgarinnar af þessum reit?


